

สรุปผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง

ประจำเดือนธันวาคม 2565

ลำดับที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
1.	การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	<p>1.) ได้เน้นย้ำให้ ปจ./นอ. ใช้กลไก ศอ.ปส.จ./ศป.ปส.อ. ดำเนินการตามมาตรการหลัก 3 ประการ ได้แก่ (1) เพิ่มบทบาทฝ่ายปกครองในพื้นที่ ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และชุด ชรบ. ในการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้โทษพิษภัยของยาเสพติด รวมถึงการจัดระเบียบสังคม เพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน และพื้นที่รอบ สถานศึกษา (2) ใช้ข้อมูลผู้ค้า/ผู้ผลิต ที่ได้จากการ Re X-ray ประกอบกับงานการข่าวในพื้นที่ ตลอดจนการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดในเส้นทางคมนาคมทั้งสายหลักและสายรอง เพื่อสกัดกั้นการ ลักลอบนำเข้ายาเสพติดจากต่างประเทศเข้าสู่พื้นที่ตอนใน (3) ให้เร่งดำเนินการค้นหาและคัด กรองผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาที่เหมาะสม ประกอบด้วย กระบวนการต้นน้ำ คือ การคัดกรองผู้ใช้/ผู้เสพ/ผู้ติด (โดยกระทรวงสาธารณสุข) กระบวนการ กลางน้ำ คือ การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (โดยกระทรวง สาธารณสุข) กระบวนการปลายน้ำ คือ การฟื้นฟูสภาพทางสังคม</p>	
2.	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตในอำนาจ หน้าที่ของนายอำเภอ	<p>1.) ได้กำชับให้ นอ. ยึดถือแนวทางการปฏิบัติของนายทะเบียนท้องที่ กรณีผู้ยื่นคำขอ หรือ ผู้ได้รับอนุญาตมีและใช้อาวุธปืน มีพฤติการณ์ที่ก่อให้เกิดความหวาดกลัวต่อประชาชน เพื่อให้การ ดำเนินการของนายทะเบียนท้องที่เกี่ยวกับการออกใบอนุญาต การควบคุมตรวจตรา และการ เพิกถอนใบอนุญาตเกี่ยวกับอาวุธปืนเป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบตามระเบียบกฎหมาย ไม่เกิดผลกระทบต่อสังคม</p>	
3.	การตรวจสอบทะเบียนมูลนิธิ	<p>1.) ได้กำชับให้อำเภอตรวจสอบทะเบียนมูลนิธิที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ว่าในปัจจุบันมีการดำเนินกิจการ มูลนิธิหรือไม่ เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย หรือไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ตามที่จัดทะเบียนไว้</p>	

ลำดับที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
4.	การดูแลและเก็บรักษาอาวุธปืนของฝ่ายปกครอง	1.) ได้เน้นย้ำ ปจ. ในเรื่องการทำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ ปจ. โดยขอให้ตรวจสอบบัญชีรายการอาวุธ ยุทธภัณฑ์ ฯลฯ ที่อยู่ในความครอบครอง ดูแลของฝ่ายปกครอง การจัดทำคำสั่งเวรยามรักษาความปลอดภัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.) ได้เน้นย้ำให้ นอ. ดูแลสถานที่ราชการ กองร้อย อส. คลังเก็บอาวุธ เวรยามรักษาความปลอดภัย ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด สำหรับ นอ. ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ให้ตรวจนับรายการปืนที่มีอยู่ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ก่อนลงนามการรับ - ส่งมอบทะเบียนอาวุธปืนของอำเภอ	
5.	การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	1.) ได้เน้นย้ำให้อำเภอวางแผนส่งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ให้ได้คะแนนอย่างน้อยระดับ A โดย ปค. จะเป็นพี่เลี้ยงให้อำเภอในการเตรียมพร้อมรับการประเมิน	
6.	การพัฒนามาตรฐานการให้บริการประชาชน และการเตรียมตัวเข้ารับการประเมินศูนย์ราชการสะดวก (GECC)	1.) ได้เน้นย้ำให้อำเภอทุกแห่งสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกรอกใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งให้เตรียมความพร้อมในการดำเนินการขับเคลื่อนให้ผ่านการรับรองมาตรฐานฯ (GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
7.	การเร่งรัดการบริหาร/การเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด/อำเภอ	1.) ได้เน้นย้ำให้ ทปค.จ. และ ทปค.อ. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเฉพาะรายการรายจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้สามารถก่อนนี้ผูกพันและลงนามในสัญญาได้ภายในไตรมาสที่ 1 และกำกับติดตามการบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวงงานและกำหนดเวลาส่งมอบงานที่ระบุไว้ในสัญญาอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้เกิดรายการกันเงินเหลือมือปี	

ลำดับที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
8.	การแก้ไขปัญหาคความยากจนในระบบ ThaiQM	<p>1.) ได้เน้นย้ำจังหวัดและอำเภอเร่งรัดแก้ไขปัญหาคความยากจนและปัญหาอื่น ๆ ที่สำรวจไว้ในระบบ ThaiQM โดยใช้กลไก ศจพ.จ./ศจพ.อ. เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน และจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของปัญหา เช่น ผู้ป่วยเรื้อรังคนพิการที่ยังเข้าไม่ถึงสวัสดิการ ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ได้รับผลกระทบจากปัญหา ยาเสพติด ฯลฯ ทั้งนี้ อย่านำให้ปรากฏข่าวสารในสื่อมวลชนโดยที่ฝ่ายปกครองไม่ทราบ สำหรับปัญหาใดที่เกินศักยภาพของอำเภอให้รายงานจังหวัด เช่น ไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินทำกิน (ทำกินในป่าสงวนแห่งชาติ อุทยาน)</p> <p>2.) ได้เน้นย้ำให้อำเภอบันทึกผลการแก้ไขปัญหาคในระบบ ThaiQM ทุกครั้ง เมื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาคสำเร็จแล้ว สำหรับอำเภอที่ลงข้อมูลการแก้ไขฯ ครบ 100% ขอให้ตรวจสอบข้อมูลที่รายงาน ให้เป็นข้อมูลที่มีการแก้ไขปัญหาคความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง</p>	
9.	การจัดกิจกรรม “วันดินโลก”	<p>1.) ได้เน้นย้ำให้อำเภอร่วมจัดกิจกรรมวันดินโลก รวมถึงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม และให้ความสำคัญในการรักษาดิน รักษาสิ่งแวดล้อม</p>	
10.	การติดตามข่าวเหตุการณ์ต่าง ๆ ทางสื่อ และรายงานผู้บังคับบัญชา	<p>1.) ได้กำชับให้ นอ./ปอ. ติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน หรือในอำนาจหน้าที่กรณีมีเหตุการณ์ที่เป็นข่าวต่าง ๆ ในพื้นที่ ให้เร่งเข้าไปดำเนินการแก้ไขและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วน รวมทั้งการใช้โซเชียลมีเดีย ให้ระมัดระวังการแชร์ภาพต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อองค์กร</p>	